



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอัตรากำลังฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๒๑๔๑ ภายใน ๓๑๐๓

ที่ รง ๐๓๐๕.๔/ว ลพ ๒

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (กรณีการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่)

เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง จัดหางานจังหวัด เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอส่งประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชิต อินทรเจริญ)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล



ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที่ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ
และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
มติคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและ
ชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงประกาศรายชื่อข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกจัดทำผลงานทางวิชาการตามหัวข้อเรื่องที่เสนอเค้าโครงจำนวน ๒ เรื่อง เรื่องละ ๕ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด
และสำเนา ๔ ชุด) ให้แล้วเสร็จ ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ทั้งนี้ หากผู้ใดต้องการทักท้วงให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ โดยผู้ทักท้วง
ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรระบุเหตุผลถึงประธานกรรมการประเมินบุคคลฯ หากได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะดำเนินการระงับหรือยกเลิกการประเมิน พร้อมกับ
พิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้ง
หรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ จะดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)

อธิบดีกรมการจัดหางาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แบบท้ายประกาศกรมการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง/สังกัด	เค้าโครงผลงาน เรื่องที่ ๑ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา เรื่องที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	สัดส่วนในการจัดทำผลงาน (ร้อยละ)
๑	นางอุไร เหมทานนท์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๗ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน	เลขที่ตำแหน่ง ๑๗ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p>เรื่องที่ ๑ การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p> <p>เรื่องที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ ภายในตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกัน และปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ จากภายนอกองค์กร</p>	สัดส่วนของผู้รับประเมิน ร้อยละ ๑๐๐

จรรยา สุวรรณดี